

Ban sa plastik sa QC suportado ng environmental group

Bandera · 3 Dec 2019 · 4

PINAYAGAN ng National Economic Development Authority ang rehabilitasyon at upgrading ng Ninoy Aquino International Airport.

Nagkakahalaga ng P102 bilyon ang proyekto na ipinanukala ng consortium ng Aboitiz InfraCapital, Inc., AC Infrastructure Holdings Corporation, Alliance Global Group, Inc., Asia's Emerging Dragon Corporation, Filinvest Development Corporation, JG Summit Holdings, Inc. at Metro Pacific Investments Corporation.

Layunin ng proyekto na pagandahin ang serbisyo sa NAIA at dagdagan ang eroplano na maaaring lumapag at umalis ng paliparan.

SUPPORTADO isang environmental group ang hakbang ng Quezon City government na nagbabawal sa paggamit ng single-use utensils at ban sa paggamit ng single-use plastic sa mga retail store.

Simula sa Enero 1, 2020 ay ipagbabawal ng Ordinance 2868 ang pagbebenta ng plastic bag ng mga retailer sa mga kustomer nito. Sa kasalukuyan ay pinagbabayad ng P2 kada plastic bag ang mga retailer gaya ng supermarket at department store.

“The promulgation of these twin pollution

ng

“We will soon see much-improved air traffic handling and operations once NAIA is rehabilitated. The improvement of the country's primary gateway is proof that the prevention ordinances against plastic and paper disposables is as a step in the right direction,” ani Aileen Lucero, National Coordinator ng EcoWaste Coalition.

Inanunsyo ni QC Mayor Joy Belmonte ang promulgasyon ng Ordinance 2876 at 2868 na akda ni QC Councilor Dorothy Delarmente.

Sa ilalim naman ng Ordinance 2876, ang mga single-use at disposable utensils gaya ng plastic spoon, forks at knives; plastic/ paper cups, plates, straws, stirrers; at Styrofoam ay

administration of President Rodrigo Duterte is seriously thinking of the convenience and safety of every air passenger who is either flying off or arriving in our country,” ipagbabawal na sa mga dine-in customers ng mga hotel at restaurant.

Pagbabawalan na rin ang hotel sa pamimigay ng naka-sachet o na naka-single use plastic na sabon, shampoo, conditioner at shower gels.

Ang mga lalabag sa dalawang ordinansa ay pagmumultahin ng P1,000 sa unang paglabag, P3,000 at kanselasyon ng Environmental Clearance sa ikalawa at P5,000 multa at kanselasyon ng Business Permit at pagpapasara ng tindahan o restaurant sa ikatlo. --Leibilly Begas

ani Transportation Sec. Arthur Tugade.

Ang rehabilitation project ay hahatiin sa tatlong bahagi na sisimulan ng 2021 at matatapos sa 2024 --Leifbilly Begas